
   
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล  
สมัยสามัญสมัยที่ 2/25๖2 ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่  ๒7  มิถุนายน  25๖2 เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 

************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบรรพต  เมืองนิล ประธานสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล บรรพต  เมืองนิล  
๒ นายพุฒพงศ์  ทามา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ พุฒิพงศ์  ทามา  
3 นางสุพัตรา  ข าแดง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ สุพัตรา  ข าแดง  
4 นายประเสริฐ  สอนสระเกษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ ประเสริฐ  สอนสระเกษ  
5 นายนิษฐเนตร์  เทศธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ นิษฐเนตร์  เทศธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                          
6 นายฉลอง  เรียงครุด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ ฉลอง  เรียงครุด  
7 นายชัยทัศน์ แตงฉ่ า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ ชัยทัศน์ แตงฉ่ า  
8 นายสมศักดิ์  จูสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ สมศักดิ์  จสูิงห ์  
9 นายยุทธนา  เนียมจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๒ ยุทธนา  เนียมจันทร ์  

10 นายศรีเมือง ทิพย์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๒ ศรีเมือง ทิพย์รัตน์  
11 นายอารมย์  เธียรถาวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล อารมย์  เธียรถาวร  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางทองหลอม  ศรีหะไกร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล - ส่งใบลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพรติยะ  ศรีพุ่ม รองนายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล พรติยะ  ศรีพุ่ม  
๒ นายสมาน  เมืองนิล รองนายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล สมาน เมืองนิล  
 3 นางอังศนา  รัตนสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี อังศนา รัตนสัมฤทธิ์  
4 นางสาวณัทณลัลน์ แก้วซุง รองปลัดเทศบาลต าบลธรรมามูล ณัทณลัลน์ แก้วซุง  
5 นางกัลยา ยานานนท์ ผู้อ านวยการกองช่าง กัลยา ยานานนท์  
6 นายอ านาจ  แสงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อ านาจ  แสงหงษ์  
7 นางสาวอุทุมพร  สมโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อุทุมพร  สมโภชน์  
8     
9     

10     
11     
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
นายอารมย์  เธียรถาวร   เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เข้าร่วมประชุม ขณะนี้ เวลา 09.30 น. เมื่อจ านวนสมาชิกครบองค์ประชุม 

สภาเทศบาลฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 2/25๖2 ครั้งที ่1 ตามระเบียบวาระต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2/25๖2  ครั้งที ่1  
  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.  

ประธานกล่าวทักทายสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้ 
 - ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่า นางทองหลอม ศรีหะไกร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ธรรมามูล เขต 2 ไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากหมอนัดตรวจ 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่แล้ว 
นายบรรพต  เมืองนิล  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายละเอียด  รายงาน                 
ประสภาเทศบาลต าบลฯ การประชุมที่ได้แจกให้แล้ว มีท่านใดสอบถามข้อความใดท่ีผิดตกหล่น สมาชิกสภาฯ   
 แจ้งแก้ไขในประชุมได้  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562                   
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันอังคารที่  19  มีนาคม  2562 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562  ครั้งที่ 1 
 โดยมีมติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 งดออกเสียง 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือรับทราบ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
นายอารมย์  เธียรถาวร 4.1 พิจารณาลงความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตท้องที่ เพ่ือให้ที่  
เลขานุการสภาฯ พักส านักสงฆ์ชัยนาทวนาราม ได้สร้างเป็นวัด 

นายพรติยะ ศรีพุ่ม - สืบเนื่องมาจากส านักสงฆ์ชัยนาทวนาราม ได้ท าหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล 
รองนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือน าเรื่องดังกล่าว เข้าท่ีประชุมสภาเพ่ือขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล  
 พิจารณาลงความเห็นชอบ และลงมติท่ีประชุม  

นางสาวอุทุมพร  สมโภชน์ - ที่พักสงฆ์ชัยนาทวนาราม (เขากระดี่) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้  
เจ้าพนักงานธุรการ (แทน) พุทธศักราช 2484 และตกการส ารวจที่พักสงฆ์ของส านักงานป่าไม้เขตสระบุรี  
ส านักพุทธฯ เมื่อปี พ.ศ.2538 ซึ่งส ารวจเฉพาะที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น  
 ดังนั้นจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามแนวทางที่ 3 ให้ที่พักสงฆ์นั้นขออนุญาตสร้างวัดโดยถูก 
 ต้องตามกฎหมาย 
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 ซึ่งข้ันตอนการขออนุญาตได้ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง โดยผ่านการประชุมลงมติ 
 เห็นชอบจากกรมป่าไม้ฯ มาแล้ว ในที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน 
 ในที่ประชุมครั้งนั้น จึงได้น าเรื่องเสนอเข้าสภาฯ เพื่อขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลง 
 ความเห็นชอบ ให้สร้างเป็นวัดได้ ต่อไป ขอให้สภาฯ พิจารณาด้วยคะ 
 

นายสมาน เมืองนิล - ส านักสงฆ์ชัยนาทวนาราม ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่สร้างเป็นวัด หลายครั้งแล้ว แต่ไม่ผ่านการ 
รองนายกเทศมนตรีฯ พิจารณาจากจังหวัดชัยนาท ต่อมาจังหวัดชัยนาท และครั้งนี้ได้ขอให้สภาเทศบาลต าบล            
 ธรรมามูลพิจารณาลงมติเห็นชอบให้สร้างเป็นวัดได้ ด้วยครับ 
 

นายศรีเมือง ทิพย์รัตน์ - เห็นด้วยกับการขอให้สภาเทศบาลต าบลธรรมามูล พิจารณาลงความเห็นชอบในการขอ 
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตท้องที่ เพ่ือให้ที่พักส านักสงฆ์ชัยนาทวนารามได้สร้างเป็นวัด 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า 
 ประโยชน์ ในเขตท้องที่ เพ่ือให้ที่พักส านักสงฆ์ชัยนาทวนาราม ได้สร้างเป็นวัด                   
 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า 
 ประโยชน์ ในเขตท้องที่ เพ่ือให้ที่พักส านักสงฆ์ชัยนาทวนาราม ได้สร้างเป็นวัด 
 โดยมมีติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.2 พิจารณาลงความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่สาธารณะ 
เลขานุการสภาฯ ประโยชน์ เพ่ือสร้างที่ท ากลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 10  ต าบลธรรมามูล 
 

นายสมาน  เมืองนิล - หากกลุ่มสตรี หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมามูล ไม่มีสถานที่เพ่ือเป็นที่ตั้งของกลุ่มสัมมาชีพ ซึ่งม ี
รองนายกเทศมนตรีฯ พ้ืนที่ติดกับเขากระดี่ ทิศเหนือ ติดกับอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาล              

ต าบลธรรมามูล  ทิศตะวันออกติดกับถนนทางไปเขากระดี่กับเทศบาลต าบลธรรมามูล              
ทิศใต้ติดกับบ้าน น.ส.มัณฑนา รอดพุ่ม ทิศตะวันตกติดเขากระดี่ เนื้อที่ประมาณ 100  
ตารางวา  ถ้าหากไม่มีสถานที่ตั้งก็ไม่สามารถขอรับเงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนได้ เนื่องจาก 
กระทรวงวิทยาศาตสตร์และเทคโนโลยี รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินเพื่อส่งเสริมกองทุนฯ อยู่ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้นกลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมามูล จึงมีความ
ประสงค์น าเรื่องเข้าสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาลงความ
เห็นชอบ เพื่ออนุญาตให้ก่อสร้างได้ต่อไปครับ 
 

นายศรีเมือง  ทิพย์รัตน์ - ตามท่ีกลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมามูล น าเรื่องเข้าสภาฯ พิจารณาเพ่ือลงความ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เห็นชอบ เพ่ือก่อสร้างสถานที่ท ากลุ่มสัมมาชีพฯ และหากมีสถานที่เป็นหลักแหล่งก็จะได้เงิน 

งบประมาณสนับสนุนในการจัดท ากลุ่มสัมมาชีพ และเพ่ือให้กลุ่มสตรีได้มีอาชีพต่อไป   
ผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างสถานที่กลุ่มสัมมาชีพฯ ครับ 
 

นายสมศักดิ์  จูสิงห์ - ผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างสถานที่เพ่ือจัดท ากลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมามูล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เพ่ือกลุ่มสตรีจะได้มีอาชีพเสริมหากว่างจากการท านา 
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นายบรรพต เมืองนิล - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ 
 สาธารณะประโยชน์ เพ่ือสร้างที่ท ากลุม่สัมมาชีพ หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมามูล  

 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
 

มติที่ประชุมสภาฯ - เห็นชอบเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ 
 สาธารณะประโยชน์ เพ่ือสร้างที่ท ากลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ 10 ต าบลธรรมามูล 

 โดยมีมติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอารมย์  เธียรถาวร 4.3 พิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์ 
เลขานุการสภาฯ คอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานคลัง)  
 

นายพรติยะ ศรีพุ่ม - ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 - หลักการและเหตุผล – 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ งานบริหารงานคลัง ดังนี้ 
 - เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000.- บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)  
 รวมเป็นเงิน 44,000 บาท (-สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) 
 - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,500.- บาท  
 (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน.-) 
 - เหตุผล – 
 เนื่องจากปัจจุบันเครื่องเดิมใช้งานมานาน และมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ท าให้ไม่สามารถใช้ 
 งานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโปรแกรมการปฏิบัติงานระบบ Window เป็นเวอร์ชั่นที่ 
 ไม่รองรับการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS และระบบ EGP เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
 ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน 2 เครื่อง  และเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือให้การ 
 บริหารจัดการของเทศบาลต าบลธรรมามูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงมีความ 
 จ าเป็นที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ต่อไปค่ะ  
นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 โดยมีมติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.4 พิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์ 
เลขานุการสภาฯ ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง จ านวน 9 ถัง  
 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   
นายพรติยะ ศรีพุ่ม - ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ (งานบริหารงานทั่วไป) ส านักปลัด 
 - หลักการ –  
      - ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานการรักษา 
 ความสงบ ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จัดซื้อถังน้ า 2,000 ลิตร                  
 พร้อมขาตั้งชุดละ 9,700 บาท ดังนี้ 
 - ถังน้ าพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จ านวน 9 ใบๆละ 6,400 บาท  
 เป็นเงิน 57,600 บาท  
 - ขาตั้งแป๊บเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว กว้าง 1.20 เมตร สูง 0.50 เมตร และแผ่นพ้ืนที่ 
 ส าเร็จรูป ขนาด 0.35 x 1.50 เมตร จ านวน 2 แผ่นต่อชุด จ านวน 9 ชุดๆละ  
 3,300 บาท เป็นเงิน 29,700 บาท 
 - เหตุผล – 
       - เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาวามเดือดร้อนของราษฎรในเขตพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในการ 
 อุปโภค บริโภค ผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                     
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  
       - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน 
 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 ในการนี้จึงขอให้สภาฯ พิจารณาลงความเห็นชอบต่อไปครับ  
  

นายยุทธนา  เนียมจันทร์  - ได้ทราบจากผู้อ านวยการกองช่างว่า ถังใบเก่าเหลือ 3 ลูก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงเห็นด้วยกับการจัดซื้อถังน้ าในครั้งนี้ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร             
 พร้อมขาตั้ง จ านวน 9 ถัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก             
 ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง จ านวน 9 ถัง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     โดยมีมติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายอารมย์  เธียรถาวร 4.5 พิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์ 
เลขานุการสภาฯ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ไมโครโฟน (งานกิจการสภา ส านักปลัด) 
 

นายพรติยะ  ศรีพุ่ม     - ขอเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รองนายกเทศมนตรีฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานส านักปลัด ดังนี้ 
- หลักการ – 
ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงใช้ในห้องประชุมสภา ราคา 41,920 บาท 
1. ไมโครโฟนแบบไมล์ลอย จ านวน 5 ชุด 
2. ตู้ล าโพง 2 คู่ 
3. แอมป์ขยาย 1 ตัว 
4. ขาแขวนล าโพง 2 คู่ 
5. ขาตั้งไมล์ลอย 10 อัน  
- เหตุผล – 

   - เนื่องจากปัจจุบันไมโครโฟนห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธรรมามูลมีใช้ได้ 2 
ตัว ท าให้เวลาประชุมเกิดความไม่สะดวกในการใช้ไมโครโฟนส าหรับสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุม ผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ งานบริหารงานส านักปลัด 

    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
                               สว่นท้องถิ่น พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน 
                               งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
                               คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
   ในการนี้จึงขอให้สภาฯ พิจารณาลงความเห็นชอบต่อไปครับ 
นายประเสริฐ  สอนสระเกษ  - เห็นด้วยการกับจัดซื้อไมโครโฟนชุดใหม่  เนื่องจากไมโครโฟนในห้องประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 แห่งนี้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีบางครั้งที่ติดขัดเสียงไม่ชัด จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ ์

ดังกล่าวด้วยครับ 
นายนิษฐเนตร์ เทศธรรม  - เห็นด้วยการกับจัดซื้อไมโครโฟนชุดใหม่  เนื่องจากไมโครโฟนในห้องประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 แห่งนี้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ดังกล่าวด้วยครับ  
 

นายพุฒิพงศ์  ทามา        - เห็นด้วยการกับจัดซื้อไมโครโฟนชุดใหม่  เนื่องจากไมโครโฟนในห้องประชุมสภาฯ  
รองประธานสภาฯ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และบางครั้งไม่ดัง จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วยครับ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
 เป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ไมโครโฟน (งานกิจการสภา  
 ส านักปลัด) 
 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อพิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไป 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ไมโครโฟน (งานกิจการสภา  
 ส านักปลัด) 
 โดยมมีติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.6 พิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์ 
เลขานุการสภาฯ ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก) 
 

นายพรติยะ  ศรีพุ่ม     - ขอเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รองนายกเทศมนตรีฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป งานบริหารงานส านักปลัด 
- หลักการ – 
- ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารงานส านักปลัด ดังนี้ 
 - ตู้เหล็ก 2 บานพับ ขนาดกว้าง 91.40 ซม. ลึก 45.80 ซม. สูง 183 ซม. 
จ านวน 1 หลังๆละ 5,400 บาท (-ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) 
- เหตุผล – 
- เนื่องจากปัจจุบันมีวัสดุและเอกสารส าคัญทางราชการจ านวนมากขึ้นท าให้ตู้เก็บวัสดุและ 
เอกสารมีไม่เพียงพอ เพ่ือให้การจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส าคัญของกิจการสภา เช่น ไมโครโฟน  
เครื่องสัญญาณไมค์ลอย และเอกสารทางราชการของกิจการสภาเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยป้องกันการสูญหาย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ ขนาดกว้าง  
91.40 ซม. สูง 183 ซม. จ านวน 1 หลัง ผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์  
งานบริหารงานส านักปลัด 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
                               สว่นท้องถิ่น พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน 
                               งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
                               คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ในการนี้จึงขอให้สภาฯ พิจารณาลงความเห็นชอบต่อไปครับ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
 เป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ไมโครโฟน (งานกิจการสภา  
 ส านักปลัด) 
 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการพิจารณาลงความเห็นชอบโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
 รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อพิจารณาลงความเห็นชอบการโอนงบประมาณไป 
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ไมโครโฟน (งานกิจการสภา  
 ส านักปลัด) 
 โดยมีมติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายบรรพต เมืองนิล - ขอแจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้เทศบาลต าบลธรรมามูลเข้าด าเนินการตรวจสอบ  
ประธานสภาฯ ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในต าบลธรรมามูล ว่ามีไฟส่องสว่างเพียงพอหรือไม่ หากมีดวงไฟไหน 
 ที่ไม่ติดหรือช ารุดเสียหาย ให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
 

นายสมาน  เมืองนิล - ขอฝากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลธรรมามูล เน้นย้ าเรื่องนมโรงเรียน  
รองนายกเทศมนตรีฯ ว่าอย่าให้หมดอายุ เพราะมีหลายที่ที่ไม่ได้ตรวจสอบ ท าให้เด็ก ๆ ต้องทานนมหมดอายุ 
 

นายสมศักดิ์  จูสิงห์ - ให้เข้าด าเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในต าบลธรรมามูล 
สมาชิกสภาฯ เนื่องจากมีบางเส้นช ารุดเป็นหลุมบ่อ ท าให้เกษตรกรขนย้ายพืชผลทางการเกษตร 
 ได้รับความเสียหาย และอีกท้ังยังส่งผลให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้น ๆ ได้รับอุบัติเหตุด้วยครับ 
 

นายฉลอง  เรียงครุด - ขอขอบคุณที่เทศบาลต าบลธรรมามูลเข้าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และวางท่อ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เพ่ือสูบน้ าเข้าท านาให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 6 ต าบลธรรมามูล ขณะนี้เกษตรกรได้ 
 มีน้ าท านาแล้ว 
   

นายพุฒิพงศ์  ทามา - ขอให้งานสาธารณสุข เทศบาลต าบลธรรมามูล จัดท าป้าย “ห้ามทิ้งขยะ” จ านวน 2 ป้าย  
รองประธานสภาฯ เพ่ือน าไปติดตั้งบริเวณถนนซอยวุ้งตาล หมู่ที่ 2 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท  

จังหวัดชัยนาท 
 

นายยุทธนา เนียมจันทร์ - งานสาธารณสุข ของเทศบาลต าบลธรรมามูลได้เคยน าเรื่อง เทศบัญญัติกิจการที่เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 อันตรายต่อสุขภาพ เข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาลงความเห็นชอบ  

เพ่ือที่จะท าการเรียกเก็บภาษีต่อผู้ที่ด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ในเทศบัญญัติฯ นั้น แล้วสภาฯ  
ตีตกไป ขอให้น าเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมใหม่อีกครั้งและให้ใส่รายละเอียดเนื้อหาให้สมบูรณ์  
ชัดเจนถูกต้อง เพ่ือสภาฯ จะได้ด าเนินการพิจารณาใหม่อีกครั้ง แล้วตราเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
- ขอให้ด าเนินการเข้าตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่ที่ 4 ต าบลธรรมามูล 
เสียงดังไม่ทั่วถึง 
 

นายฉลอง  เรียงครุด - ขอให้ด าเนินการเข้าตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่ที่ 6 ต าบลธรรมามูล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ด้วยครับ 
 

นายสมศักดิ์  จูสิงห์ - น้ าประปาที่เทศบาลต าบลธรรมามูล ไปส่งให้ประชาชน หมู่ที่ 7 ต าบลธรรมามูล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 มีกลิ่นเหม็น ขอให้ตรวจสอบและให้น าน้ าทีส่ามารถดื่มได้ไปส่งให้ด้วยครับ 
 

นายอ านาจ  แสงหงษ์ - เทศบาลต าบลธรรมามูลก าหนดจัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท 
   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ ภายในขบวนจะมีกลองยาว  

และนางร า แห่ไปรอบตลาดดักคะนน และจากนั้นก็จะน าเทียนไปถวายตามวัดต่าง ๆ  
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นายพรติยะ ศรีพุ่ม - เทศบาลต าบลธรรมามูล ไม่ได้ตัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง แต่อย่างใด 
รองนายกเทศมนตรีฯ - ขอขอบคุณชาวบ้านที่ร่วมแรง ร่วมใจกันในการเข้าด าเนินการขุดลอกคลองส่งน้ าท านา 
   ท าให้ชาวนา ได้เริ่มมีน้ าท านาในพ้ืนที่แล้ว 
   - คณะผู้บริหารไม่ได้ตัดงบประมาณในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต าบลธรรมามูล  

แต่อย่างใด 
 

นายยุทธนา  เนียมจันทร์ - เนื่องจากบ่อเลี้ยงปลากรายในหมู่ที่ 8 ต าบลธรรมามูล เคยมีน้ าทิ้งท่ีส่งกลิ่นเหม็น  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 แต่ขณะนี้ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 

นายบรรพต  เมืองนิล - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เชิญครับหากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
   

ปิดประชุม เวลา  ๑1.38 น. 
 

ลงชื่อ     อารมย์  เธียรถาวร ผู้จดรายงานการประชุม             
         (นายอารมย์  เธียรถาวร)          

                                                       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 
 
 
                                                    ลงชื่อ     บรรพต  เมืองนิล ผู้ตรวจรายงานการประชุม            

         (นายบรรพต  เมืองนิล)          
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
          ยุทธนา  เนียมจันทร ์
      (นายยุทธนา  เนียมจันทร์) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         นิษฐเนตร์  เทศธรรม 
      (นายนิษฐเนตร์  เทศธรรม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
           ฉลอง  เรียงครุด 
        (นายฉลอง  เรียงครุด) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 
 


